
BORGARRÁÐ 30. janúar 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
sameiningu garðyrkjudeilda á Klambratúni og Njarðargötu í eina stöð á Granda - 
R20010385

Hvers vegna voru starfstöðvar garðyrkjudeilda á Klambratúni og á Njarðargötu sameinaðar í 
einni stöð á Granda? Ef sameiningin er á grunni hagræðingar – hvað er þá sparnaðurinn 
áætlaður á ársgrundvelli?


